



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
เรื่อง ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน “ จังหวัดสะอาด ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และขับเคลื่อนโครงการลพบุรีเมืองสะอาด

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอยในภาชนะหรือที่ที่ทางราชการจัดไว้ และไม่ทำด้วยประการใด ๆ เป็นเหตุให้ขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย เศษหิน ดิน ทรายตกหล่นบนทางจราจร หรือไหล่ทาง ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้

๑ การละเมิดเทศบัญญัติ หรือข้อบัญญัติ มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และกรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติ ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ “ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ”

๒ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

- การทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในสถานที่สาธารณะ นอกจากภาชนะหรือสถานที่ที่ทางราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้หรือลงบนที่สาธารณะ “ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

- การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๓๔/๓ (๑) และ (๕) “ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ”

- ผู้ขับขีรถซึ่งบรรทุกมูลสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอย หรือมีน้ำมัน และวัตถุดังกล่าวได้ตกหล่น ปลิว ฟุ้งกระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท

๓ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

- การทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย น้ำโสโครก เศษหิน ดินทราย หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ เป็นเหตุให้ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เศษหิน ดิน ทราย ตกหล่นบนทางจราจร หรือไหล่ทาง “ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ”

ทั้งนี้ หากพบการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดข้างต้น ให้แจ้งงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๖ - ๗๗๖๐๐๘ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมทรง ช้างชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม